



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID – 19 (ฉบับที่ ๑๒)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๑๑) ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ แจ้งกำหนดปิดสถานที่ และให้จัดการเรียนการสอนทุกระดับในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ใช้ระบบ Online และปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ไปจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น เนื่องจากยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยจึงกำหนดมาตรการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติเพิ่มเติม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๐) ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID – 19 (ฉบับที่ ๑๒) ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยจะเปิดสถานที่ และทำการปกติ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๒. การจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทั้งแบบ Online และการสอนในห้องเรียนโดยให้เป็นดุลพินิจ และข้อตกลงร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียน และให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ให้คณะกำกับดูแลการเข้าใช้อาคารเรียนของคณะ โดยให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่างทางสังคม และมาตรการป้องกันอื่นๆ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ก่อนเข้าอาคารและชั้นเรียนโดยเคร่งครัด
๓. หากนักศึกษาอาจารย์และบุคลากรมีข้อจำกัด และ/หรือมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเดินทางมายังมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากมีภูมิลำเนาตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือต้องเดินทางผ่านพื้นที่ดังกล่าว ให้แจ้งอาจารย์ผู้สอนหรือผู้บังคับบัญชาทราบ และไม่ให้อธิบายผู้เรียนหรือขาดงานโดยให้อาจารย์ผู้สอนหรือผู้บังคับบัญชาจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมหรือมอบหมายงานทดแทน
๔. ให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

๕. มหาวิทยาลัยจะติดตามกำกับดูแล และประเมินผลอย่างใกล้ชิด หากมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการใดใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราชนทร์ เหมือนชอบ)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม